

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) năm 2024 vinh danh 3 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

Theo đó, 3 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đoạt Giải thưởng GPEA 2024 gồm: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost đoạt giải World Class, Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt giải Best in Class.

Giải thưởng GPEA (trước đây là Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương) được thiết lập tháng 7/1999 theo sáng kiến của Tiến sỹ Harrington - Nguyên Chủ tịch sáng lập của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQO). Là Giải thưởng chính thức duy nhất được công nhận quốc tế về mặt chất lượng; sự xuất sắc về hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; khẳng định cách tiếp cận mới về nguyên tắc trong quản lý tổ chức/doanh nghiệp. Giải thưởng GPEA do Tổ chức APQO tổ chức hằng năm.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (tiền thân là Nhà máy NGKCC Yến sào) là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nước yến sào. Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý và các công cụ năng suất chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, FSMA, Halal, BRCGS...

Được thành lập năm 1900, Bệnh viện Chợ Rẫy là Bệnh viện đa khoa Trung ương hạng đặc biệt, tuyến kỹ thuật sau cùng khu vực phía Nam, một trong những bệnh viện chuyên sâu tốt nhất cả nước hiện nay. Hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện Chợ Rẫy đáp ứng các yêu cầu của các QCVN hiện hành với các hệ thống quản lý và các công cụ năng suất chất lượng được sử dụng: ISO 9001:2015, ISO 15189:2012, 5S, Lean, 6-sigma...

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực: cung cấp các dịch vụ về bưu chính chuyển phát trong và ngoài nước, các dịch vụ tài chính bưu chính. Đồng thời, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng là doanh nghiệp duy nhất được Nhà nước chỉ định hoạt động trong lĩnh vực: bưu chính công ích, hoạt động phát hành báo chí, quản lý mạng bưu chính công cộng...



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Giải thưởng GPEA 2019 cho 4 doanh nghiệp.

Giải thưởng GPEA chỉ được trao cho các tổ chức, doanh nghiệp có mô hình kinh doanh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến nay Việt Nam đã có 55 doanh nghiệp đoạt Giải GPEA. Lễ trao Giải GPEA 2024 sẽ được Tổ chức APQO phối hợp với Tổ chức Chất lượng Mexico tổ chức cùng với Hội nghị Chất lượng Quốc tế của APQO lần thứ 29 từ ngày 02 - 04/10/2024, tại Mexico.

APQO là tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các tổ chức chất lượng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cơ quan điều hành của APQO bao gồm đại diện các nước: Australia, Saudi Arabia, Canada, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Nepal, Nga, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ, UAE và Việt Nam. APQO đặt trụ sở chính tại New Zealand và Văn phòng hỗ trợ hoạt động ở Colombo, Sri Lanka.

Giải thưởng GPEA là một trong những giải thưởng danh giá mà các công ty ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều hướng tới và mong muốn đoạt được bởi lẽ các tiêu chí đề cử tham gia khá khắt khe như: phải được nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia ở nước sở tại (ở Việt Nam phải là doanh nghiệp đoạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia) và phải do cơ quan Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đề cử...